

Số 64/BC-HĐND

Krông Nô, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN 6 tháng đầu năm**  
**và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 15 và 18 tháng 7 năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành Hội nghị thẩm tra cùng có sự tham gia của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện, một số Phòng, ban liên quan để tiến hành thẩm tra báo cáo 521/BC- UBND huyện ngày 30/6/2022 Về tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện trình bày toàn bộ nội dung các Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội tham gia ý kiến và yêu cầu đại diện UBND làm rõ thêm một số vấn đề. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất trình kỳ họp thứ 4 huyện khoá VIII một số nội dung như sau:

**I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

**1. Thu ngân sách nhà nước:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 103,370 tỷ đồng (đạt 79% dự toán tỉnh giao, 74% huyện xây dựng), trong đó: phần huyện quản lý thu là: 91,215 tỷ đồng (đạt 91% tỉnh giao và 86% dự toán huyện xây dựng).

- Về nợ thuế đến nay còn 17,574 tỷ đồng

**2. Chi ngân sách nhà nước:**

Tổng chi ngân sách huyện là : 237,931 tỷ đồng (đạt 49,9% huyện xây dựng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển (nguồn vốn huyện quản lý và phân bổ) là 30,437 tỷ đồng (đạt 46,9% dự toán huyện xây dựng).

- Chi thường xuyên là: 207,494 tỷ đồng (đạt 51,3% huyện xây dựng).

**II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá như sau: đối với công tác thu và chi 6 tháng đầu năm mới chỉ trên cơ sở từng bước ổn định công tác thu nên ban chưa đi sâu đánh giá về các tồn tại mà chủ yếu phân tích các giải pháp để 6 tháng cuối năm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra ban thấy rằng còn 5/10 khoản thu

không đạt ủy ban cố gắng vừa phát huy nội lực vừa phối hợp tốt với các ngành chức năng cấp trên để cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu giao, đối với nợ đọng Ban thấy rằng so với báo cáo cuối năm 2021 tăng thêm 9 tỷ đề nghị Ủy ban phân tích thêm và đề ra hướng xử lý cụ thể, công tác quản lý chống thất thu cần chưa triệt để (chưa kiểm soát được khối lượng khai thác cát của các doanh nghiệp, kê khai doanh thu của một số tổ chức cá nhân chưa có tính tự giác dẫn đến một số khoản thuế còn thất thu).

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm hơn nữa trong việc đôn đốc công tác thu, chống thất thu nhằm thu đúng, thu đủ và triệt để theo quy định của nhà nước, giải quyết từng bước trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trước hết cần có giải pháp, biện pháp kịp thời, để chấn chỉnh các tồn tại đối với một số cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, chủ đầu tư còn chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển.

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác giám sát, cập nhật đầy đủ chính xác các quy định của nhà nước, phân bổ kinh phí phải đảm bảo theo quy định của nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Nông đã ban hành để thực hiện hiệu quả cao trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phối hợp Chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Cư Jut – Krông Nô và các ngành chức năng xem xét, đánh giá nghĩa vụ thuế của một số tổ chức, cá nhân, tiền thuê đất, hợp đồng thuê các loại đất rừng, đất lâm nghiệp, thuế vãng lai trên địa bàn nhằm mục đích chống thất thu và tìm cách trốn thuế.

Đề nghị Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND cần xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, lắng nghe phản ánh của cử tri, kịp thời từng bước đưa công tác thu-chi ngân sách của huyện ngày càng đảm bảo tăng cường nguồn thu, tiết kiệm nguồn chi đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn huyện trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình HĐND huyện khóa VIII tại kỳ họp thứ 4 xem xét.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Pháp chế;
- Các Đại biểu dự kỳ họp;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Giang Nam**